



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป โทร.๐ - ๒๖๑๘ - ๒๓๒๓ ต่อ ๑๓๑๑ - ๑๓๑๙
ที่ นร ๐๒๐๓.๐๑/ว ๒๐๒๒ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙
เรื่อง สำเนาประกาศกรมประชาสัมพันธ์

เรียน ผอ.สำนัก., ผชช., ผอ.กอง และหัวหน้าหน่วยงานต่างๆ

กองการเจ้าหน้าที่ ขอส่งสำเนาประกาศกรมประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในบัญชีสอบอื่น
ที่ไม่ใช่บัญชีสอบของกรมประชาสัมพันธ์ แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณาเวียนแจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบต่อไปด้วย
จะขอบคุณยิ่ง

(นางวนิดา ชัยประภา)

ร.ผอ.กกจ.

สำเนา

ประกาศกรมประชาสัมพันธ์

เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ
ในบัญชีสอบอื่นที่ไม่ใช่บัญชีสอบของกรมประชาสัมพันธ์

.....

ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๗ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๑๖ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๒ ที่ นร ๐๗๑๑/ว ๑๒ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๓ และ ที่ นร ๑๐๐๖/ว ๓ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ กำหนดหลักปฏิบัติเกี่ยวกับการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญจากผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไปของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือระดับ ๒ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน ไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ ในตำแหน่งที่เป็นสายงานเดียวกันกับตำแหน่งในสายงานที่ข้าราชการผู้นั้นเป็นผู้ที่สอบแข่งขันได้ หรือได้รับการคัดเลือกจากบัญชีสอบแข่งขัน และบัญชีสอบแข่งขันได้นั้นยังไม่ถูกยกเลิก โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอำนาจสั่งบรรจุที่จะพิจารณาดำเนินการได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอจนถึงลำดับที่ผู้นั้นจะได้รับการบรรจุ โดยให้คำนึงถึงประโยชน์ที่ทางราชการจะได้รับ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การย้ายข้าราชการซึ่งได้รับวุฒิเพิ่มไปแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ เป็นไปด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม และเป็นระบบ ตามแนวทางที่กำหนด กรมประชาสัมพันธ์จึงนำรายชื่อข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไปของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือระดับ ๒ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน ที่มีคุณสมบัติและเป็นผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีสอบอื่นที่ไม่ใช่บัญชีสอบกรมประชาสัมพันธ์ หรือเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีสอบแข่งขัน เฉพาะที่มีชื่อสายงานของตำแหน่งตรงกับสายงานที่กำหนดในกรมประชาสัมพันธ์ มาจัดลำดับการขึ้นบัญชีสำหรับการย้ายข้าราชการที่ได้รับวุฒิเพิ่มขึ้นในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ (ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) โดยกำหนดเงื่อนไขในการขึ้นบัญชีและการดำเนินการย้ายไว้ ดังนี้

๑. เมื่อมีข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน ซึ่งเดิมดำรงตำแหน่งตั้งแต่ระดับ ๓ ขึ้นไปของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือระดับ ๒ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๕ และผู้ที่ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญงาน แจ้งว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีสอบของส่วนราชการอื่น ๆ หรือเป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกจากบัญชีสอบแข่งขัน และเสนอให้กรมประชาสัมพันธ์พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรง
/ตำแหน่ง...

ตำแหน่งตามที่สอบแข่งขันหรือได้รับการคัดเลือก ให้นำรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้หรือได้รับการคัดเลือกมา จัดลำดับการขึ้นบัญชีภายในกรมประชาสัมพันธ์ เรียงลำดับจากลำดับน้อยไปหาลำดับมาก และตามลำดับวันที่ ที่กองการเจ้าหน้าที่ได้รับเรื่อง

๒. เมื่อมีตำแหน่งว่างรองรับการย้ายข้าราชการตามนโยบาย ให้กองการเจ้าหน้าที่ สอบถามความสมัครใจในการย้าย เรียงตามรายชื่อตามลำดับ โดยมีเงื่อนไขให้ผู้สมัครใจย้ายต้องอยู่ ปฏิบัติงานในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง เป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี จึงจะมีสิทธิ์ขอย้ายไปดำรงตำแหน่งสายงาน นักประชาสัมพันธ์ และ นักสื่อสารมวลชน ได้

กรณีผู้ที่ถึงลำดับการย้ายตามบัญชีภายในยังไม่ประสงค์จะย้าย ให้นำรายชื่อไปต่อท้าย บัญชีไว้ก่อนจนกว่าบัญชีจะหมดอายุ

๓. หากมีผู้แจ้งเพิ่มเติมว่าเป็นผู้สอบแข่งขันได้ตามบัญชีสอบของส่วนราชการอื่น ๆ หรือ เป็นผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่กรมประชาสัมพันธ์จัดบัญชีภายในไว้แล้ว ให้จัดทำ บัญชีแนบท้ายเพิ่มเติมต่อท้ายบัญชีแนบท้ายเดิมตามลำดับ

๔. การขึ้นบัญชีภายในตำแหน่งใดก็ตาม หากกรมประชาสัมพันธ์มีบัญชีผู้สอบแข่งขันหรือ บัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกในตำแหน่งเดียวกันกับตำแหน่งที่จะขึ้นบัญชีภายในนั้นขึ้นบัญชีอยู่ ให้กำหนด สัดส่วนการบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับการคัดเลือกอัตราร้อยละ ๗๐ และให้ย้ายข้าราชการซึ่งได้รับ วุฒิเพิ่มขึ้นจากบัญชีภายในของกรมประชาสัมพันธ์อัตราร้อยละ ๓๐ ตามอัตราส่วนของตำแหน่งว่างที่จะ บรรจุและแต่งตั้งข้าราชการในตำแหน่งดังกล่าว กรณีมีตำแหน่งว่างเพียง ๑ ตำแหน่ง ให้อยู่ในดุลพินิจของ ผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุตามมาตรา ๕๗ ที่จะพิจารณาดำเนินการ

๕. การขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ ให้มีระยะเวลาการสิ้นสุดอายุการขึ้นบัญชีของแต่ละตำแหน่งใน วันเดียวกับการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ตามประกาศของแต่ละส่วนราชการ

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ) อภินันท์ จันทรังษี

(นายอภินันท์ จันทรังษี)

อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์

สำเนาถูกต้อง



(นางอรนันท์ กลิ่นศรีสุข)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙

อรนันท์/ร่าง/พิมพ์/ทาน

กัลยรัตน์/ตรวจ/แก้ไข

เอกสารแนบท้ายประกาศกรมประชาสัมพันธ์ ลงวันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๙

บัญชีรายชื่อข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

ซึ่งสอบแข่งขันได้ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

ในบัญชีสอบอื่นที่ไม่ใช่บัญชีสอบของกรมประชาสัมพันธ์

ฉบับที่ ๑

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ลำดับ ที่	ชื่อ-สกุล	ลำดับที่ สอบได้	บัญชีสอบของ	ชั้นบัญชี เมื่อ	บัญชี หมดอายุเมื่อ	กองการเจ้าหน้าที่ ได้รับเรื่องเมื่อ
๑.	น.ส. ชิสัพพัชร์ คงเพชร	๓๗๖	กรมชลประทาน	๑๙ มี.ค. ๕๘	๑๘ มี.ค. ๖๐	๒๔ ก.พ. ๕๙
๒.	นายธนกรณ์ ยิ้มสงวน	๑๒๑	กระทรวงคมนาคม	๑๐ มี.ค. ๕๙	๙ มี.ค. ๖๑	๑๕ มี.ค. ๕๙
๓.	นางชยชนก รักภักดี	๑๘๒	กระทรวงคมนาคม	๑๐ มี.ค. ๕๙	๙ มี.ค. ๖๑	๑๖ มี.ค. ๕๙
๔.	นางจันทรรัตน์ ศรีบริวารเจียร	๓๘	กรมอุตสาหกรรม พื้นฐานและ การเหมืองแร่	๑๖ พ.ค. ๕๙	๑๕ พ.ค. ๖๑	๒๗ พ.ค. ๕๙

